

BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG NAM

Số: 789-CV/TĐTN-TG

“V/v đẩy mạnh các biện pháp tham gia phòng chống dịch Covid-19”

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHQuảng Nam, ngày 27 tháng 3 năm 2020**Kính gửi: BTV vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.**

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và thế giới, ngày 09/3/2020, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã chỉ đạo phát triển và ra mắt ứng dụng NCOVI. Ứng dụng NCOVI giúp hỗ trợ thực hiện khai báo y tế, theo dõi, cập nhật thông tin, cảnh báo, khuyến cáo nhằm chủ động phòng chống dịch. Ứng dụng NCOVI gồm nhiều chức năng: khai báo yếu tố nguy cơ (dành cho những người đi từ vùng dịch, đã tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, giúp họ được hỗ trợ kịp thời từ cơ quan y tế); chức năng khai báo y tế toàn dân (dành cho người dân đăng ký thông tin sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình với cơ quan y tế). Ngoài ra còn chức năng theo dõi sức khỏe, chức năng phản ánh thông tin, chức năng cảnh báo khu vực có dịch.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Để góp phần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc khẩn trương triển khai việc khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân; thường xuyên đăng tải các thông tin chính thống phản ánh về hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của cả nước, địa phương và thanh niên; thực hiện đa dạng các sản phẩm tuyên truyền về ý thức và cách thức phòng, chống dịch Covid - 19, tầm quan trọng của việc khai báo sức khỏe tự nguyện, hướng dẫn quy trình khai báo y tế và cập nhật thông tin qua ứng dụng NCOVI trên các báo chí, website, fanpage của Đoàn, Hội, Đội.

2. Yêu cầu 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan chuyên trách, đơn vị trực thuộc của Đoàn, 100% đoàn viên, hội viên thực hiện khai báo y tế và cập nhật thông tin y tế hằng ngày trên ứng dụng NCOVI; vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế. Thực hiện 3 ngày hành động tăng tốc khai báo y tế cán bộ Đoàn, Hội, Đội và ĐVTN, **hoàn thành trước 29/3/2020**. (Có hướng dẫn cụ thể gửi kèm).

3. Báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương, phối hợp ngành Y tế triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe, hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế,

người có bệnh nên thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế qua mạng, trực tiếp tại gia đình hoặc nơi làm việc. Tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các nơi cách ly, vận động ủng hộ nguồn lực, đề xuất sáng kiến tham gia phòng chống dịch.

4. Thực hiện nghiêm việc không tụ tập đông người; Tuyên truyền vận động nhân dân không tụ tập, đến những nơi đông người cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch; hoạt động quy mô nhóm nhỏ dưới 20 người, bắt buộc đeo khẩu trang, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc...

Đây là nhiệm vụ khẩn cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo TU, Văn phòng TU;
- Lưu VT, TG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ



Phạm Thị Thanh